
 
 

 

Skólaráðsfundur 3.10.2024 

Mættir: Inga skólastjóri, Arngunnur aðstoðarskólastjóri, Fjóla deildarstjóri 
tómstundamiðstöðvar, Ásgeir fulltrúi kennara, Jóhanna Inga fulltrúi starfsmanna, Sandra 
Gunnarsdóttir fulltrúi foreldrafélagsins, Katrín Rós fulltrúi nemenda og Elvar Berg Helgason 
fulltrúi nemenda 

Dagskrá: 

• Skipulag og áherslur vetrarins 2024-2025, farið yfir fundaplan, boðun funda, dagskrá og 
fundartími.  

• val á grenndarfulltrúa – senda á alla foreldra og óska eftir og eftir tvær vikur sendi ég á 
skólaráðið og læt vita.  

• Haustfundir – líðanfundir -googleclassroom -fá nemendur til að kynna fyrir foreldrum 
t.d. með verkefni. Klára sem fyrst eftir viðtalsdag.  

• Classroom – umræða um að taka það af nemendum. Spyrjast fyrir um þetta og fá svar 
fyrir næsta fund.  Búið að taka út öll forrit sem tengjast google, þarf að stilla aftur. Fá 
Berglindi í málið.  

• Opinn fundur með foreldrafélaginu – Sandra athugar hjá foreldrafélaginu 

• Brunaæfing – 18. október í fyrstu lotu.  

• Gengið um skólann og skoðað hvað er gott og hvað þarf að bæta. (Sbr. hlutverk 
skólaráðs í lögum: fylgist almennt með öryggi , aðbúnaði og almennri velferð nemenda  

o Brunakassi á unglingadeildargangi er alltaf opinn eða búið að líma hann aftur. 
o Hátíðarsalur  og leiklistarstofa – verið að opna með skærum, er hægt að koma í 

veg fyrir það? 
o Verið að læsa krakka úti á svölum á unglingagangi 
o Búið að brjóta alla fætur undir sófa á unglingagangi 
o Laga skápa á unglingagangi 
o Setja myndavél fyrir framan hátíðarsal og leiklistarstofu, einnig hengja upp 

veggspjöld til að láta vita af myndavélum 
o 3 vélar ónýtar í smíði 
o Plötur í lofti í anddyri – þarf að laga 
o Íþróttahús- of mikill kraftur á vatni á salernum 
o Sprungur í vegg, upp stiga hjá íþróttahúsi 
o Brotið gler í anddyri hjá Ægir 
o Þarf að laga pumpu á útihurð á færanlegu kennslustofunum, of laus. 
o Líma niður mottuna þar, einn út skólaráði datt næstum er við vorum að ganga 

þar. 
o Skóhorn óþægileg á sumum stöðum. 



 
 
 
 
 
 

o Skóhorn út í færanlegu kennslustofurnar. 

• Önnur mál  

o Fótbolti verður í drullusvaði- verður að gera töflu fyrir vellina. Hvað er hægt að 
gera til að fá völlinn sléttan. 

o Aðkoma að skólanum, hvað á að gera? Hefur bærinn svarað? Nei. Vantar 
götuljós og grindverk milli ljósastaura. Lýsing er svo léleg að fólk sést ekki. 
Spurning hvort að foreldrafélagið sendi póst á bæinn og Inga mun tala við bæinn. 

o Mörkin á stóra vellinum – boltinn skoppar í burtu því það eru járnsúlur. Skoppar í 
andlit hjá krökkunum. 

 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl 16 

Ingibjörg Magnúsdóttir 

 


